

## ชัชชาติเผยอุดเจ้าพระยา96% หลังป้อมส่งทหารวางกระสอบ

หนองคายน้ำโขงขึ้นโอบี-แพจม น้ำอุ้นเอ่อท่วม  
พื้นที่เกษตรหลายร้อยไร่-ชาวบ้านติดเกาะ โคราช  
ฝนถล่มต้นไม้โค่นขวางถนน 304 ผู้ว่าฯแจ้งเตือน  
ดินโคลนถล่ม พืชหมาฮ้อน (อ่านต่อหน้า 15)

### ‘เจ้าพระยา’

#### หนองคายน้ำโขงขึ้นโอบี-แพจม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำโขงซึ่งไหลผ่าน จ.หนองคาย เพิ่มสูงขึ้น 5.1 เมตรในวันเดียวขึ้นเกือบเมตรครึ่ง ทะลุ 9 เมตรแล้ว จากมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ได้ท่วมโอบีแพจที่รับระดับไม่ทัน เจ้าของโอบีแพจเรือและกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขง ต้องดูแลปรับให้มีระดับที่เหมาะสม อีกทั้งยังต้องระมัดระวังกิ่งไม้และท่อนไม้ชนเรือและกระชังปลา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ชาวบ้านต้องคอยจับปลาเนื่องจากท่อนไม้เศษไม้จะทำให้ตาข่ายดักปลาเสียหาย

เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำโขงวัดที่สวนอูทกวิทยานองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ 9.28 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้

ถึง 1.43 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2.92 เมตร ถือเป็นการเพิ่มขึ้นวันเดียวเกิน 1 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จ.เลย มีระดับสูงขึ้น 36 ซม.เช่นเดียวกัน และคาดว่าจะไหลมาถึงจ.หนองคายภายใน 18-24 ชม.นี้

#### น้ำอุ้นเอ่อท่วมชาวบ้านติดเกาะ

ที่ จ.นครพนม ระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำในสาขาไหลลงไม่ทัน ทั้งน้ำสงคราม น้ำลำ น้ำอุ้น อีกทั้งในหลายพื้นที่มีน้ำฝนตกลงมาเพิ่ม จึงมีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ล่าสุดน้ำในลำน้ำอุ้นที่ไหลมาจากจ.สกลนคร มาลงแม่น้ำสงครามที่บ้านปากอุ้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

นายเดช บำรุงพรณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีน้ำอุ้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่ ในพื้นที่ ต.ท่าบ่อสงคราม ต.บ้านเอื้อง เกษตรกรได้รับความเดือด

ร้อน ชนเครื่องจักรออกจากพื้นที่ไม่ทันต้องติดเกาะอยู่กลางน้ำ จึงได้ประสานเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 2 ลำ ไปช่วยขนของเมืองต้นและหาทางช่วยเหลือนารอดนตื้นที่ลุ่มป้องกันความเสียหายต่อไป

นายสนธยา ลิขมาช อายุ 52 ปี เกษตรกรที่ได้รับรู้ความเสียหาย กล่าวว่า ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผลไม้ ทำนา พื้นที่ 100 ไร่ วันนี้เข้ามาเร็วมาก แบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจะมาจากไหนรู้ตัวอีกทีน้ำก็เอ่อท่วมรอบพื้นที่เต็มไปหมดแล้ว ทำให้รถกระบะ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ ที่เอามาใช้งานไม่สามารถนำออกจากพื้นที่ได้ต้องติดเกาะอยู่ที่สวนของตนเอง ออกไม่ทัน โดยระดับน้ำรอบๆ ลึกประมาณ 3-4 เมตร ผลไม้ที่ลงไป ทั้งลิ้นจี่ เงาะ มะพร้าว น้ำหอม อินทผลัม จมไปกับสายน้ำเสียหายกว่า 2 แสนบาท ตอนนี้ได้แต่ช่วยกันยกรถและข้าวของที่สำคัญให้สูงพ้นระดับน้ำระดับน้ำลดค่อยหาทางนำออกไปภายหลัง

#### นายอำเภอลุยน้ำท่วมบางบาล

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.ต.หญิง สายสุณี ไกรนรา นายอำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายแทนภพ ปราบณรงค์ ปลัดอำเภอบางบาล และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 7 และ หมู่ 9 ต.วัดตะกู อ.บางบาล เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 101 ชุด พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยถึงบ้าน หลังจากคลองบางหลวงหรือคลองโพงแดงรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมได้ถูกบ้าน โดยประชาชนต่างชมนายอำเภอหญิงคนแรกของ อ.บางบาล ว่าเป็นคนเก่ง สวย มีความสามารถ ทำงานลุยทุกสภาพพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้าน

สำหรับ อ.บางบาล น้ำท่วมชุมชนนอกเขตชลประทานแล้ว 12 ตำบล 62 หมู่บ้าน 2,107 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 804 ไร่

#### โคราชต้นไม้โค่นขวางถนน304

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมพัดกระโชกแรงในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นานกว่าชั่วโมงส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มและกิ่งไม้หักขวางการจราจร บริเวณทางแยกเข้ากรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ บนทางหลวงหมายเลข 304 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรหลักและละแวกใกล้เคียงเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รพ.มทส. สวนสัตว์นครราชสีมา กองทัพอากาศที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และยังเป็นเส้นทางจากภาคอีสานตอนบนเชื่อมจังหวัดทาง



อุดฟันหลอ - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางตรวจการบรรจและวางกระสอบทรายโดยการสนับสนุนกำลังของทหาร ที่กรมอุทกหารเรือ เขตบางกอกน้อย ที่เป็นแนวฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฝั่งธนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม

ภาคตะวันออก ทำให้การจราจรด้านขาออกตัว เมืองติดขัดท้ายรถสะสมยาวกว่า 500 เมตร

โดยนางสาวฉวีภา ใสวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองจวง อ.เมือง พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดการทางธงชัยเหนือ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 อาสาสมัครกู้ภัยสุก 31 นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ทหารได้ระดมตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ที่ล้ม และระดมการจราจรให้รถแล่นสวนทางกันชั่วคราว และต้องประสานใช้รถตักขนาดใหญ่ขนท่อนไม้ออกจากพื้นผิวถนนเสร็จเรียบร้อย

## ผู้ว่าฯแจ้งเตือนดินโคลนถล่ม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตลอดเมื่อคืนวันที่ 28 สิงหาคม ถึงเช้าววันที่ 29 สิงหาคม มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมบนพื้นที่เชิงเขา และอาจจะทำให้ดินเกิดการอิ่มตัว จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ ซึ่งปริมาณน้ำที่บ้านท่ามะปรางค์ อ.ปากช่อง จุดวิกฤต อยู่ที่ 1.60 เมตร แต่ขณะนี้วัดได้ 1 เมตร ซึ่งได้สั่งการให้ทางอำเภอและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งเหลือเพียง 60 ซม.จะถึงจุดวิกฤต ทั้งนี้ ได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่สำรวจพบว่าลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านช่วงบริเวณสะพานขาว ต.ปากช่อง ได้มีลักษณะน้ำสีขุ่น คาดว่าอาจจะเป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่บริเวณน้ำตกเหวสุวัต ต.ห้วยสี ต.ชนงพระ และ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง กำลังไหลลงมาที่บริเวณ ต.ปากช่อง ทางเทศบาลเมืองปากช่อง จึงประกาศแจ้งเตือนประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก คาดว่าจะยังมีฝนตกลงมามาก

## น้ำล้นน้บพันไร่-ท่วมจุดกลับ

ขณะที่นายสัญญา ศาสนนันท์ ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอประทาย พร้อมเจ้าหน้าที่ อส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนจิว หมู่ 8 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย หลังจากก่อนหน้านี้ มีน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกหมู่บ้าน แต่ในขณะนี้ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้ว ยังคงมีเพียงปริมาณน้ำที่ไหลหลากมาจากพื้นที่ บ้านไผ่ อ.พล จ.ขอนแก่น ที่ไหลท่วมนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ตลาดไทร ปริมาณน้ำยังคงท่วมสูง นาข้าวพันไร่จม

อยู่ใต้น้ำโดยเฉพาะจุดกลับรถได้สะพาน ถนนสายประทาย-บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ประทาย ยังคงมีน้ำท่วมสูง รถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านได้

ขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) ได้เปลี่ยนสิ่งจั้งเตือนภัยน้ำท่วมจากสีเขียวเป็นสีเหลือง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลด้านหน้าการประปาส่วนภูมิภาคพิมาย คือระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งน้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย อ.พิมาย เป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายอำเภอ จนทำให้ตอนนี้มีน้ำที่ไหลมายังเขื่อนพิมายมีปริมาณมาก จนทำให้ทางเขื่อนพิมายเร่งระบายน้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.พิมาย และประสาทหินพิมาย

## หมาอ้อนลำปางท่วม5อำเภอ

ที่ จ.ลำปาง นายจรจัดพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รายงานสรุปการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ จ.ลำปาง จากพายุหมาอ้อนระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นภัยที่หนักสุดในขณะนี้ จากการสำรวจพบพื้นที่ประสบภัย 56 หมู่บ้าน กระจายใน 12 ตำบล 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองลำปาง 3 หมู่บ้าน, อ.เกาะคา 7 หมู่บ้าน, อ.แจ้ห่ม 36 หมู่บ้าน, อ.เมืองปาน 9 หมู่บ้าน และ อ.แม่พริก 1 หมู่บ้าน ทั้งหมดนี้มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 2,000 หลังคาเรือน

โดยพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอตอนบนของ จ.ลำปาง ประสบภัยหนักสุด บ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 หลัง ทั้งวัดและโรงเรียน ได้รับผลกระทบไปด้วย ตลอดจน สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพาน ริมตลิ่ง ฝาย ถนน และบ้านเรือนเสียหายหนัก พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างในทุกพื้นที่ ซึ่งถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าหลากจะคลี่คลายลงแล้ว แต่พื้นที่การเกษตรหลายแห่งยังมีน้ำท่วมขัง

## 'ชัชชาติ'ตรวจจุดจุดพื้นหลอ

ที่กรมอุทกหารเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ภายหลังจากบรรจและวางกระสอบทรายโดยการสนับสนุนกำลังของทหาร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการจัดการน้ำว่า ทางกทม.กับทางทหารที่มาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำในการทำเขื่อน เพื่ออุดพื้นหลอตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นความ

ร่วมเมื่อกันระหว่างทางกองทัพไทยกับทาง กทม. ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ

"ท่านแจ้งมาว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร เราติดตามว่าตอนนี้จุดที่สำคัญตอนนี้มีอยู่ 2 จุด คือการเรียงกระสอบบริเวณอุทกหารเรือธนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่พื้นหลออยู่ ที่ต้องนำเรือเข้าออก ถ้าเกิดน้ำทะเลจากตรงนี้ได้ก็จะกระทบเข้าไปหลายชุมชน ซึ่งตอนนี้ได้กำลังพล 50 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ กทม. 50 นาย ที่นำจะเสร็จภายในบ่ายนี้ ระยะทางประมาณ 100 เมตร อีก 50 นายกำลังพลอยู่ที่สะพานตากสิน ซึ่งเป็นจุดรู้อีกจุดบริเวณถนนเจริญกรุง และที่เจริญกรุงมีรูรั่ว 2 จุด คือสะพานปลากับใต้สะพานตากสินที่เป็นเขื่อนของทางหลวงชนบท จึงมีกำลังทหาร 50 นาย ช่วยกรอกกระสอบทรายให้เพื่อที่จะได้พร้อมในการจัดเรียง อนาคตผมว่าคงมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ความจริงแล้ว กทม.กับกองทัพมีการประสานงานมาตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้นโยบายมาตั้งแต่เดือนที่แล้วและท่านก็ได้ถามเรื่องนี้ตลอด ก็ได้มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่จุดลอกคลองลาดพร้าวและคลองต่างๆ ในอนาคตคงมีการร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทหารก็มีกำลังและมีความรู้ อย่างกองทัพเรือเองก็มีทั้งกำลังพล เครื่องมือ เช่น เครื่องมือผลักดันน้ำ แต่ว่าทหารต้องดูแลทั้งประเทศ ก็มีบางส่วนที่อาจขอมาช่วยเรื่องผลักดันน้ำได้ หรือมีองค์ความรู้ เพราะเรามีกรมอุทกศาสตร์ที่รู้เรื่องน้ำขึ้นน้ำลง" นายชัชชาติกล่าว

เมื่อถามว่า การอุดจุดพื้นหลอเป็นอย่างไรบ้าง นายชัชชาติกล่าวว่า ตอนนี้จุดพื้นหลอมี 76 จุด ตอนนี้ตีบหน้าไป 96%

## 'บิ๊กป้อม'สั่งรับมือน้ำ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กอนช. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบอุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16242

หน้า: 1 (ล่างขวา), 15

Col.Inch: 110.26 Ad Value: 181,929

PRValue (x3): 545,787

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชัชชาติเผยอุดเจ้าพระยา96% หลังป้อมสงทหารวางกระสอบ

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. ภายหลังมีการหารือร่วมกับผู้ว่ากทม. และผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา

นายสุรสีห์กล่าวว่า ได้มอบหมายนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. ลงพื้นที่ร่วมกับ กทม. ณ กรมอุทกหารเรือ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสำนัก การระบายน้ำ กทม. ในการเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกระสอบทราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกระทรวงกลาโหม ตามข้อห่วงใยของพล.อ.ประวิตร ซึ่งได้กำชับเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาแนวฟันหลอบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่